
sþ. 491. Fyrirspurn [219. mál]
til iðnaðarráðherra um byggingu rafskautaverksmiðju við álverið í Straumsvík.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Með hvaða hætti hefur Alusuisse staðið við ákvæði bráðabirgðasamnings við ríkisstjórn
Íslands frá 23. september 1983 um að "gera hagkvæmnisathuganir á því að koma upp
rafskautaverksmiðju á bræðslulóðinni og á stækkun steypuskála" , sbr. einnig "bréf um
samkomulag" milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse frá 5. nóvember 1984?


